

Số: 60 /KH-HĐBC

Bình Phước, ngày 25 tháng 02 năm 2025

KẾ HOẠCH

**Triển khai bình chọn “Công dân Bình Phước ưu tú”
nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2025)**

Căn cứ Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 29/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2025); Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 06/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2025).

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 21/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc thành lập Hội đồng bình chọn “Công dân Bình Phước ưu tú” nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2025).

Hội đồng bình chọn “Công dân Bình Phước ưu tú” (sau đây gọi tắt là Hội đồng bình chọn) xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai bình chọn “Công dân Bình Phước ưu tú” để vinh danh nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2025) với nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2025) nhằm giáo dục lòng yêu nước, lịch sử, văn hóa của dân tộc nói chung, truyền thống đấu tranh cách mạng tỉnh Bình Phước nói riêng, góp phần bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố, bồi đắp niềm tin tưởng của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ý thức tự giác, tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



- Tổ chức giới thiệu, bình chọn công dân tiêu biểu xuất sắc, sống có lý tưởng, hoài bão, có những việc làm, những đóng góp, cống hiến thiết thực, là tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình để tuyên dương vinh danh “Công dân Bình Phước ưu tú” để vinh danh nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/03/1975 - 23/03/2025).

2. Yêu cầu.

- Việc lựa chọn, giới thiệu, bình chọn “Công dân Bình Phước ưu tú” phải được triển khai sâu rộng trong xã hội, vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia giới thiệu và bình chọn; trở thành động lực thực sự cho sự phát triển; có tác dụng khích lệ, lôi cuốn, cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng say lao động sản xuất, làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm.

- Các hoạt động tổ chức bình chọn, giới thiệu đảm bảo tính thiết thực, công khai, khách quan, chính xác, công bằng, tạo hiệu ứng giáo dục và lan tỏa rộng khắp trong xã hội.

- Các công dân được bình chọn phải thật sự tiêu biểu trên lĩnh vực được tuyên dương, có tác dụng giáo dục cao, điển hình trong từng lĩnh vực của xã hội.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các công dân được bình chọn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, thành tích đạt được.

II. NỘI DUNG.

1. Đối tượng được bình chọn.

Tất cả công dân Việt Nam, hiện đang công tác, chiến đấu, lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập trên địa bàn tỉnh Bình Phước có thời gian cống hiến ít nhất từ 10 năm trở lên; không phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, địa vị xã hội.

2. Tiêu chuẩn bình chọn.

2.1. Tiêu chuẩn chung.

- Công dân có nhiều đóng góp, cống hiến xuất sắc trong lao động, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, học tập, chiến đấu hoặc có những việc làm, hành động góp phần xây dựng và phát triển địa phương, đơn vị và cộng đồng trên địa bàn tỉnh; tạo được uy tín và ảnh hưởng tốt trong xã hội, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước; là người có uy tín và ảnh hưởng tốt trong xã hội.

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm pháp luật và các hình thức kỷ luật hoặc đã được



xóa án tích, xóa kỷ luật; có phẩm chất đạo đức tốt, có nghị lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống; tận tụy, trung thực, tiêu biểu cho tinh thần: Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Chí công - Vô tư.

- Tích cực tham gia và có những đóng góp thiết thực, tích cực, hiệu quả các hoạt động xã hội do địa phương, đơn vị tổ chức; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú, được nhân dân, đồng nghiệp, cộng đồng xã hội yêu quý, tín nhiệm.

- Chưa nhận các hình thức vinh danh “Công dân Bình Phước ưu tú”.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể.

Ngoài các tiêu chuẩn chung nêu trên, các cá nhân thuộc từng lĩnh vực cụ thể được xét bình chọn “Công dân Bình Phước ưu tú” phải là những gương mặt tiêu biểu, đại diện các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước và đạt các tiêu chuẩn cụ thể như:

2.2.1. Trong lĩnh vực quản lý nhà nước; công tác Đảng, Mặt trận và đoàn thể nhân dân.

Công dân có thành tích xuất sắc trong công tác; năng động, sáng tạo, có sáng kiến, giải pháp hữu ích đem lại hiệu quả cao trong lĩnh vực công tác được Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp bộ, ngành, tỉnh công nhận; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; có ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được đồng nghiệp tín nhiệm.

Công dân có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác được cơ quan có thẩm quyền công nhận, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần hướng tới xây dựng và hoàn thiện chính quyền trên nhiều lĩnh vực.

2.2.2. Trong lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh.

Công nhân, người lao động: Là công dân tiêu biểu, có công hiến tạo nên giá trị cao cho doanh nghiệp, đơn vị; có phát minh, sáng kiến, sáng chế, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc và đã được ứng dụng hiệu quả tại đơn vị, doanh nghiệp; quan tâm và giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

Nông dân: Là công dân tiêu biểu, năng động, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao gắn với bảo vệ môi trường nông thôn; tạo việc làm cho nhiều lao động tại



địa phương, giúp đỡ các hộ khó khăn về vốn, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, phổ biến kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh và đáp ứng tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh trở lên.

Doanh nhân: Là công dân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh; có đổi mới trong công tác quản lý, điều hành; ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới trong quá trình sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao và đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường; tạo việc làm ổn định, quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động; tích cực tham gia đóng góp các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công dân tham gia công tác đoàn, hội, thanh niên: Là Công dân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp trong công tác đoàn, hội, thanh niên trên địa bàn tỉnh; có nhiều sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, được cấp có thẩm quyền công nhận, đánh giá cao. Đã được tặng Bằng khen, giải thưởng, chứng nhận từ cấp tỉnh trở lên.

2.2.3. Trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể thao - du lịch và báo chí.

Văn nghệ sĩ, diễn viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động văn hóa nghệ thuật, tham gia tích cực những chương trình văn hóa nghệ thuật vì cộng đồng; đạt thành tích cao trong các hội thi, hội diễn, liên hoan toàn quốc.

Vận động viên, huấn luyện viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tham gia thi đấu hoặc huấn luyện thi đấu đạt thành tích cao tại một trong các giải cấp khu vực, châu lục, quốc tế.

Người làm báo có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động báo chí, truyền hình; có nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, mang tính phát hiện, định hướng dư luận tích cực; có nhiều hoạt động báo chí, truyền hình tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đến xã hội; đạt nhiều giải thưởng báo chí, truyền hình cấp quốc gia, cấp tỉnh. Không vi phạm đạo đức trong hoạt động báo chí và các quy tắc ứng xử của xã hội.

2.2.4. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Giảng viên, giáo viên đang tham gia trực tiếp làm công tác quản lý hoặc giảng dạy; tâm huyết, tận tụy với nghề; là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quản lý, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá; có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được học sinh, sinh viên, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. Ưu tiên công dân đạt danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, nhà giáo ưu tú, nhà giáo đã nhận các hình thức khen thưởng của Nhà nước như Huân chương các loại, chiến sỹ thi đua toàn quốc... trong 10 năm trở lại (2015 - 2024).



Học sinh, sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc và đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh.

2.2.5. Trong lĩnh vực y tế.

Công dân đang công tác trong ngành y tế, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động phòng bệnh, khám, chữa bệnh; Có chuyên môn cao, y đức, năng lực, phẩm chất tận tụy với nghề nghiệp được cơ quan, đơn vị và đồng nghiệp công nhận; tích cực thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học hoặc có sáng kiến, sáng tạo, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ, có nhiều đóng góp cho sự phát triển ngành y tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chuyên môn đã được ứng dụng mang lại hiệu quả thực tế.

2.2.6. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, có hành động dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Có thành tích trong đấu tranh, phòng chống, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội; có thành tích trong công tác cảm hóa và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; Có thành tích trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai.

2.2.7. Trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao nhân dân.

Công dân có đóng góp xuất sắc trong công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân; Có những hoạt động nổi bật, tạo dấu ấn trong việc thúc đẩy quan hệ quốc tế, quảng bá hình ảnh, con người tỉnh Bình Phước trong hoạt động quan hệ đối ngoại và hoạt động ngoại giao nhân dân.

Công dân có nhiều hoạt động sáng tạo, sáng kiến trong triển khai hoạt động đối ngoại và ngoại giao nhân dân, góp phần thúc đẩy các hoạt động văn hóa, giáo dục, du lịch, kinh tế phục vụ ngoại giao nhân dân, tạo gắn kết quan hệ giữa tỉnh Bình Phước và nước bạn Campuchia.

Công dân có thành tích trong hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2.2.8. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Công dân đạt một trong các tiêu chí sau: Đạt giải thưởng về khoa học và công nghệ cấp tỉnh trở lên; đạt giải trong các cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trở lên; có công trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trở lên được cấp có thẩm quyền công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, được áp dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả cao; có phát minh, sáng chế



được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đã được áp dụng trong thực tiễn, mang lại lợi ích giá trị cao cho cộng đồng, địa phương, cơ quan, đơn vị.

2.2.9. Trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Người dân tộc thiểu số: Có nhiều công lao đóng góp xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là tấm gương tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư nơi cư trú; có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với đồng bào dân tộc, hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tin nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

Chức sắc, chức việc, nhà tu hành đang sinh hoạt trong các tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, là tấm gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong đồng bào các tôn giáo về lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, "sống tốt đời đẹp đạo"; có nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo và đóng góp thiết thực cho xã hội và cộng đồng dân cư, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2.2.10. Trong lĩnh vực hoạt động xã hội.

Công dân có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội; nhiệt tình, đi đầu, có đóng góp trực tiếp và mang lại hiệu quả cao về vật chất, tinh thần cho xã hội; tạo được uy tín cao trong xã hội, cộng đồng.

3. Số lượng.

- Tổng số lượng phân bổ lựa chọn, giới thiệu công dân tiêu biểu trong các lĩnh vực, ngành địa phương là 100 công dân.

- Tổng số lượng công dân được bình chọn, vinh danh “*Công dân Bình Phước ưu tú*” là 50 công dân.

(Có bảng phân bổ số lượng kèm theo).

4. Phần thưởng đối với công dân được vinh danh “*Công dân Bình Phước ưu tú*”.

Công dân bình chọn, vinh danh “*Công dân Bình Phước ưu tú*” được nhận các phần thưởng: Được nhận Khánh và vòng nguyệt quế vinh danh “*Công dân Bình Phước ưu tú*” tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2025); được Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng theo quy định.



5. Quy trình bình chọn.

5.1. Bước 1: đề cử, giới thiệu các công dân tiêu biểu

Các đơn vị xét chọn, lập hồ sơ giới thiệu những gương điển hình tiêu biểu gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng bình chọn (Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh) gồm:

- Văn bản đề nghị của đơn vị.
- Báo cáo thành tích cá nhân (*theo mẫu hướng dẫn*).
- Bản photo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, giấy chứng nhận, hồ sơ, tài liệu minh chứng liên quan đến thành tích khai trong báo cáo (*có xác nhận của lãnh đạo đơn vị nơi đang công tác hoặc địa phương*) và hình ảnh minh họa (*nếu có*).
- Các giấy tờ tùy thân liên quan (photo Căn cước); 02 tấm hình (chân dung 4x6 hoặc hình ảnh chân dung đang làm việc, lao động, sản xuất...).

5.2. Bước 2: thẩm định hồ sơ tiêu chuẩn của các công dân tiêu biểu

Căn cứ vào các tiêu chuẩn để bình chọn “Công dân Bình Phước ưu tú”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước (Cơ quan Thường trực Hội đồng bình chọn) chuẩn bị nội dung tham mưu cho Hội đồng bình chọn tổ chức thẩm định hồ sơ của các gương điển hình tiêu biểu do các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cử, nhằm đảm bảo các gương điển hình tiêu biểu được giới thiệu đáp ứng đủ tiêu chuẩn và hồ sơ yêu cầu.

5.3. Bước 3: tổng hợp danh sách, thành tích của công dân tiêu biểu, tổ chức công khai niêm yết trên các kênh thông tin đại chúng, lập danh sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh vinh danh “Công dân Bình Phước ưu tú”.

Trên cơ sở thành tích, cống hiến, đóng góp cũng như uy tín, mức độ ảnh hưởng của các cá nhân được đề cử đối với địa phương, đơn vị, cộng đồng dân cư; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh (Cơ quan Thường trực Hội đồng bình chọn) trình Hội đồng bình chọn xem xét, cho ý kiến và thống nhất về danh sách, thành tích của các công dân được đề cử, giới thiệu cho Ủy ban nhân dân tỉnh vinh danh “Công dân Bình Phước ưu tú” tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2025).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Hội đồng bình chọn giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Phước (cơ quan Thường trực Hội đồng bình chọn) tham mưu.

- Tham mưu cho Hội đồng bình chọn ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn danh hiệu “Công dân Bình Phước ưu tú”.

- Chuẩn bị dự trù kinh phí triển khai các hoạt động của Hội đồng bình chọn; chuẩn bị Khánh vinh danh và vòng nguyệt quế để phục vụ công tác vinh danh.

- Tổng hợp thành tích và chuẩn bị các nội dung bình chọn các công dân tiêu biểu do các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu.

- Phối hợp triển khai tuyên truyền, thông tin rộng rãi nội dung bình chọn đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; Tổ chức niêm yết, tuyên truyền trên hệ thống thông tin báo đài về các công dân tiêu biểu được bình chọn, đảm bảo các công dân được bình chọn đúng tiêu chí, quy định.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Định hướng các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân biết và tham gia giới thiệu thông qua các tổ chức mà cá nhân tham gia ở cơ sở. Đồng thời sau khi có kết quả bình chọn “Công dân Bình Phước ưu tú”, tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền để nhân rộng điển hình.

3. Đối với các Ban tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, hội viên, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giới thiệu các công dân tiêu biểu.

- Căn cứ nội dung tiêu chí và số lượng được phân bổ được giao, chủ động phối hợp với Hội đồng bình chọn, tổ chức lựa chọn những công dân điển hình, tiêu biểu của ngành, lĩnh vực, địa phương để giới thiệu bình chọn, vinh danh “Công dân Bình Phước ưu tú” tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2025).

*Hồ sơ đề nghị xét vinh danh “Công dân Bình Phước ưu tú” gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh (Cơ quan Thường trực Hội đồng bình chọn) **chậm nhất là ngày 03/3/2025**. Gửi file Word tóm tắt thành tích qua Zalo (SĐT): 0879.22.66.79 (Vũ Minh Dũng - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQVN tỉnh) để tổng hợp (Theo các mẫu gửi kèm Kế hoạch).*

4. Đối với Sở Nội vụ.

Trên cơ sở danh sách 50 công dân tiêu biểu được xét chọn vinh danh “Công dân Bình Phước ưu tú”, chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng hoàn tất hồ sơ, trình UBND tỉnh tặng Bằng khen.



5. Đối với Đài phát thanh truyền hình và Báo Bình Phước.

Trên cơ sở danh sách 50 công dân tiêu biểu được xét chọn vinh danh “Công dân Bình Phước ưu tú”, tóm tắt thành tích, xây dựng kịch bản để phục vụ công tác vinh danh tại Lễ kỷ niệm.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN.

1. Từ ngày 17/02 - 21/02/2025: Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bình chọn và xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai bình chọn “Công dân Bình Phước ưu tú”.

2. Từ ngày 24/02 - 25/02/2025: Tổ chức họp Hội đồng bình chọn để lấy ý kiến góp ý của các Thành viên đối với dự thảo Kế hoạch; đồng thời hoàn chỉnh trình ký ban hành Kế hoạch triển khai bình chọn “Công dân Bình Phước ưu tú”.

3. Từ ngày 26/02 - 03/3/2025: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương căn cứ tiêu chuẩn bình chọn, số lượng được phân bổ; tổ chức triển khai lựa chọn, giới thiệu các công dân điển hình, tiêu biểu thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương của mình và gửi hồ sơ đề nghị về Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh - Cơ quan Thường trực của Hội đồng bình chọn theo thời gian quy định.

4. Từ ngày 03/3 - 07/3/2025: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh - Cơ quan Thường trực của Hội đồng bình chọn tiến hành tổng hợp danh sách các công dân điển hình, tiêu biểu xuất sắc do các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu, đề cử để trình Hội đồng bình xét.

5. Từ ngày 07/3 - 10/03/2025: Hội đồng bình chọn họp bình xét, thống nhất về danh sách 50 công dân Bình Phước ưu tú.

6. Ngày 10/3 - 14/3/2025: Tổ chức triển khai lấy ý kiến về các cơ quan, đơn vị có liên quan về lý lịch tư pháp đối với danh sách 50 công dân tiêu biểu được xét chọn.

7. Ngày 14/3 - 15/3/2025: Tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ, xây dựng báo cáo kết quả triển khai bình chọn để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

8. Từ ngày 15/3 - 20/3/2025: Tổ chức niêm yết công khai trên các kênh thông tin đại chúng theo quy định. Tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết các ý kiến phản hồi, khiếu nại đối với từng trường hợp được xét chọn vinh danh “công dân Bình Phước ưu tú” (nếu có).

9. Từ ngày 20/3 - 21/3/2025: Hoàn thành thủ tục xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 50 cá nhân tiêu biểu được xét chọn vinh danh “công dân Bình Phước ưu tú”.

Trên đây là Kế hoạch của Hội đồng bình chọn “Công dân Bình Phước ưu tú” nhân dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2025); đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện đạt yêu cầu và kết quả đề ra./.

Nơi nhận:

- TTTU, ĐĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy;
- BTT. UBMTTQVN tỉnh;
- Các thành viên Hội đồng bình chọn của tỉnh;
- Các tổ chức thành viên UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- BTT. UBMTTQVN huyện, thị, thành phố;
- VP, các Ban của UBMTTQVN tỉnh;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN
CHỦ TỊCH**



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trần Tuyết Minh**



BẢNG PHÂN BỐ

**Số lượng giới thiệu, bình chọn “Công dân Bình Phước ưu tú”
nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2025)**
(Kèm Kế hoạch số 60 /KH-HĐBC ngày 25/02/2025 của Hội đồng bình chọn)

Stt	Lĩnh vực bình chọn	Cơ quan, đơn vị tổ chức bình chọn	Tổng số lượng	Cơ cấu phân bổ	Ghi chú
01	Đối với Cán bộ, công chức cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể	Sở Nội vụ	08	Công dân là Cán bộ, Công chức tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước, công tác Đảng, Mặt trận, đoàn thể; có nhiều sáng kiến, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được giao.	
02	Lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh	Hội Cựu chiến binh tỉnh	04	- 02 Công dân là doanh nhân Cựu chiến binh tiêu biểu; - 02 Công dân là Cán bộ, Hội viên Hội cựu chiến binh gương mẫu, tiêu biểu các cấp.	
		Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	04	- 02 Công dân là Nữ doanh nhân tiêu biểu; - 02 Công dân là Cán bộ, Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tiêu biểu công tác Hội các cấp.	
		Hội Nông dân tỉnh	04	- 02 Công dân là Nông dân sản xuất tiêu biểu; - 02 Công dân là Cán bộ, Hội viên Hội Nông dân tiêu biểu công tác Hội các cấp.	



		Liên đoàn Lao động tỉnh	04	- 02 Công dân là Công nhân tiêu biểu, lao động sáng tạo; - 02 Công dân là Cán bộ Công đoàn tiêu biểu công tác Công đoàn các cấp.	
		Tỉnh đoàn	04	- 02 Công dân là Thanh niên tiêu biểu, lao động sáng tạo; - 02 Công dân là Cán bộ Đoàn tiêu biểu công tác Đoàn các cấp.	
		Liên hiệp các Hội khoa học - Kỹ thuật tỉnh	04	- 02 Công dân là Trí thức tiêu biểu, đạt nhiều thành tích trong học tập, công tác, nghiên cứu. - 02 Công dân là doanh nhân hoặc đại diện cho doanh nghiệp tiêu biểu, đạt nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh.	
		Sở Công thương	04	Công dân là cán bộ, công nhân tiêu biểu, đạt nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực điện, cơ khí, chế tạo máy.	
03	Lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể thao - du lịch, Báo chí	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	04	- 02 Công dân là Văn nghệ sĩ, diễn viên tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. - 02 Công dân là vận động viên, huấn luyện viên có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong huấn luyện và thi đấu.	
		Đài Phát thanh truyền hình và Báo Bình Phước	04	Công dân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, truyền hình.	



04	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo	Sở Giáo dục - Đào tạo	10	- 06 Công dân là Giáo viên, Giảng viên tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong giảng dạy, công tác; - 04 Công dân là Học sinh, Sinh viên tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập.
05	Lĩnh vực y tế	Sở Y tế	04	- 02 Công dân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh. - 02 Công dân là Cán bộ Y tế tiêu biểu công tác phát triển Y tế cộng đồng ở thôn, ấp, khu phố.
06	Lĩnh vực quốc phòng, an ninh	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	08	Công dân là Cán bộ, chiến sỹ có thành tích tiêu biểu, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
		Công an tỉnh	06	Công dân là Cán bộ, chiến sỹ có thành tích tiêu biểu, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
		Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	04	Công dân là Cán bộ, chiến sỹ có thành tích tiêu biểu, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
07	Lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao nhân dân	Sở Ngoại vụ	02	Công dân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân; có nhiều hoạt động nổi bật, sáng tạo trong công tác đối ngoại, ngoại giao.
08	Lĩnh vực nghiên cứu khoa học	Sở Khoa học - Công nghệ	04	Công dân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học vào lao động, sản xuất, kinh doanh.
09	Lĩnh vực dân tộc, tôn giáo	Sở Dân tộc - Tôn giáo	10	- 02 Công dân là Người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu



				<p>trong xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.</p> <p>- 08 Công dân là chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, có nhiều hoạt động tiêu biểu góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.</p>	
10	Lĩnh vực hoạt động xã hội	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	04	<p>- 02 Công dân tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo, từ thiện;</p> <p>- 02 Công dân là Cán bộ, Hội viên tiêu biểu công tác Hội các cấp.</p>	
		Hội bảo trợ người khuyết tật – Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo	04	<p>- 02 Công dân tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo, từ thiện;</p> <p>- 02 Công dân là Cán bộ, Hội viên tiêu biểu công tác Hội các cấp.</p>	
Tổng số phân bổ				100 công dân tiêu biểu	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

**Đề nghị xét vinh danh “Công dân Bình Phước ưu tú”
và tặng Bằng khen của UBND tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 50 năm
Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2025)**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;
- Thường trực Hội đồng bình chọn công dân Bình Phước ưu tú (UBMTTQVN tỉnh)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính.
- Quê quán:
- Nơi sống:
- Chức vụ, đơn vị công tác:
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Số năm sinh sống (công tác, học tập, chiến đấu, lao động sản xuất:.....) tại tỉnh Bình Phước:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Căn cứ vào tiêu chí cụ thể đã được hướng dẫn về từng lĩnh vực cụ thể; cá nhân được bình chọn để cử cần xây dựng báo cáo thành tích nêu bật được thành tích thuộc lĩnh vực mà bản thân phụ trách, thực hiện, có số liệu chứng minh cụ thể, không báo cáo chung chung, đại khái, trong đó:

- Bản thân có những đóng góp, cống hiến như thế nào trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, chiến đấu hoặc có những việc làm, hành động góp phần xây dựng và phát triển địa phương, đơn vị và cộng đồng.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có nghị lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống, trong lao động và học tập; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là điển hình tại đơn vị, địa phương, cộng đồng dân cư.

- Tích cực tham gia và có những đóng góp thiết thực, tích cực, hiệu quả trong các hoạt động xã hội, từ thiện, xóa đói giảm nghèo, các chương trình, đề án, mục tiêu của tỉnh... cho địa phương, đơn vị.



III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua (từ 5 năm trở lên)

Năm	Danh hiệu thi đua	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng (từ 5 năm trở lên)

Năm	Hình thức khen thưởng	Số, ngày, tháng, năm của QĐ khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Xác nhận của Đơn vị
hoặc chính quyền địa phương
(cấp huyện)

Người báo cáo thành tích



TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Đề nghị xét vinh danh “Công dân Bình Phước ưu tú”
và tặng Bằng khen của UBND tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 50 năm
Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2025)

STT	Họ và tên	Đơn vị	Tóm tắt thành tích	Ghi chú (SDT liên hệ)
1				
2				

Lưu ý:

1. Tóm tắt quá trình cống hiến tại tỉnh Bình Phước, những thành tích nổi bật nhất, những danh hiệu và hình thức được khen thưởng (tóm tắt trong phạm vi tối đa 05 - 07 dòng của khổ giấy A4).
2. Báo cáo tóm tắt thành tích, đề nghị gửi File văn bản về Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh (Qua Zalo: 0879.22.66.79 (Đ/c Vũ Minh Dũng – Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQVN tỉnh)).

